

ดุสิต ร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างไทย-จีน



ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ร่วมเฉลิมฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การจัดนิทรรศการภาพวาดในหัวข้อ “Thailand through the Dragon’s Brushes” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

เดอะเนชั่น กรุป, ไชนา เดลี และ สมาคมศิลปะและวัฒนธรรมจีน ได้ร่วมมือกันพาศิลปินจีนชั้นนำทั้ง 10 ท่าน เยี่ยมชมสถานที่ในประเทศไทยทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และอยุธยา เพื่อสร้างสรรค์งานภาพเขียนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านปลายพู่กันจีน ตามสไตล์ของแต่ละศิลปิน เพื่อนำมาแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุนห้องพักอย่างเป็นทางการ สำหรับศิลปินจีนทุกท่าน ในระหว่างพำนักในประเทศไทย ดังนั้น 5 ศิลปินจีนจึงได้ร่วมมือกันวาดภาพ เพื่อแสดงความขอบคุณและไม่ตรีจิตให้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยตั้งชื่อภาพว่า “Beautiful Flowers Around the Moon” เนื่องจากเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงในเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งถือเป็นวันมงคลอีกด้วย

ภาพวาดดังกล่าวได้ส่งมอบให้แก่ จูไรรัตน์ ศิริสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายพันธมิตรการตลาดและการโฆษณา ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล และ สเตนสลีย์ โล รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในงานแสดงนิทรรศการภาพวาดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ผู้จัดโครงการนี้ ได้กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างสองสัญชาตินี้ จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและก่อให้เกิดความประทับใจที่ยั่งยืนผ่านผลงานศิลปะดังกล่าว

นอกจากนี้ จูไรรัตน์ยังได้กล่าวว่า “ที่ผ่านมาประเทศจีนมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและการค้าของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสัมพันธ์ไทย-จีนอันแน่นแฟ้น ดังนั้นพวกเราชาวดุสิตต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดและศิลปินจีนทุกท่านที่ให้เราได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ โดยทางโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จะนำภาพวาดดังกล่าวไปตั้งโชว์ภายในโรงแรมฯ อีกด้วย”

ในภาพ: (จากซ้าย) พนา จันทรวีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจต่างประเทศ เนชั่น กรุป, คุณ ไข่ บুদ্ধิศิลป์ ศิลปินจีน, จูไรรัตน์ ศิริสัมพันธ์, สเตนสลีย์ โล, หยาง ชุ่น ศิลปินจีน, ส่วย จีอาน ศิลปินจีน, เฟิง จื่อ เทวิน ศิลปินจีน และสุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนชั่น